



TIỀN HẢI

Nhân lên các điển hình dân vận khéo

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo" với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tích đất làm giàu

Tất bật chuyển mạ lên máy cấy, lau vôi những giọt mồ hôi trên trán, bà Phạm Thị Sen, thôn Phương Trạch Tây, xã Phương Công hồ hồi khoe: Chỉ hết chỗ mạ kia là vụ này nhà tôi cấy xong gần 32,5 mẫu. Trước đây khu này rất trũng, cấy lúa kém hiệu quả nên nhiều gia đình bỏ hoang, gây lãng phí. Là người gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ nên tôi thấy rất xót xa, vì vậy gia đình tôi đã thuê mượn lại toàn bộ diện tích ruộng ở khu này để cấy lúa.

Để cải tạo khu đồng trũng, vợ chồng bà Sen đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để đắp lại hệ thống bờ vùng, bờ thửa nhằm chủ động điều tiết nguồn nước. Khi bắt tay vào sản xuất những vụ đầu, bà Sen tập trung cải tạo đất, yêu cầu quan trọng nhất là phải đảm bảo chất đất từng khu vực, từ đó xác định lượng phân bón cho phù hợp. Với diện tích lớn, để giảm chi phí thuê nhân công, tăng hiệu quả sản xuất, bà Sen đầu tư nhiều loại máy móc gồm 2 máy cày cỡ lớn, 1 máy cấy, 1 máy phun thuốc trừ sâu với tổng chi phí đầu tư ban đầu hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, bà Sen ký hợp đồng với công ty thu mua lúa tươi nên giảm được khâu phơi thóc sau thu hoạch. Ngoài cấy lúa, mỗi năm bà Sen còn nuôi và xuất bán hàng nghìn con vịt và có 1 mẫu ao nuôi cá. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình bà thu về gần 700 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động thời vụ.

Ông Bùi An Phương, Bí thư Đảng ủy xã Phương Công cho biết: Bà Phạm Thị Sen là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu, đi đầu trong tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Từ hiệu quả mô hình của bà Sen, địa phương đã tích cực tuyên truyền, nhân rộng; xây dựng và ban hành đề án về tích tụ, tập trung ruộng đất, đồng thời có nhiều chỉ đạo cụ thể. Ngoài bà Sen, trên địa bàn xã còn có 6 mô hình tích tụ ruộng đất lớn với tổng diện tích tích tụ 77,89ha. Các mô hình này đã và đang tạo sức lan tỏa lớn, góp phần



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Tiên Hải.

khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang ở địa phương.

Chính quyền thân thiện, vì dân

Thường xuyên tiếp xúc với công dân tới giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Tiên Hải, anh Tô Văn Suy, công chức địa chính phủ trách nhiệm vụ đất đai đã sắp xếp công việc hợp lý để giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân. Anh chia sẻ: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2020, quy mô dân số của thị trấn tăng lên gấp đôi còn địa giới hành chính cũng rộng hơn trước gần 6 lần. Theo đó, các yêu cầu giải quyết TTHC nói chung và của lĩnh vực đất đai nói riêng cũng tăng lên rất nhiều, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay đã tiếp nhận trên 200 hồ

sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Để giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, không để hồ sơ tồn đọng, ngoài thời gian làm việc trong giờ hành chính tôi còn tranh thủ làm ngoài giờ và ngày cuối tuần.

Cũng theo chia sẻ của anh Suy, phần lớn thời gian cuối tuần anh tranh thủ về cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh liên quan đến đất đai. Địa bàn rộng, công việc nhiều song với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", các yêu cầu liên quan đến TTHC của người dân do anh Suy đảm nhiệm giải quyết đều bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng.

Anh Tô Thành Sênh, tổ dân phố Tiên Phong, thị trấn Tiên Hải cho biết: Tôi thường xuyên tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

thị trấn để giải quyết các TTHC liên quan đến đất đai và tư pháp. Tôi thấy tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, người dân rất hài lòng.

Ông Trần Trung Trục, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Hải cho biết: Phong cách làm việc thân thiện, trọng dân, vì dân được đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của huyện tăng trưởng 5,45% so với cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp, cùng với tập trung phát triển trồng trọt, các địa phương đã chú trọng đầu tư lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Toàn huyện có 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố.



Vụ mùa năm nay, bà Phạm Thị Sen, thôn Phương Trạch Tây, xã Phương Công (Tiên Hải) cấy gần 32,5 mẫu ruộng.

chia buồn, qua đó góp phần tạo sự gắn kết, gần gũi với người dân, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân.

Nhân lên các điển hình

Theo ông Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tiên Hải: Năm 2024, toàn huyện đăng ký thực hiện 139 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở các mô hình mà các địa phương, đơn vị đăng ký, chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá; đối với các mô hình hiệu quả, chúng tôi phối hợp với Đài TTTH huyện và các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền để nhân rộng. Qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là các mô hình về tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, hỗ trợ, dạy nghề, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; vận động nhân dân hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn; xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ; giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện đã chọn một số mô hình để nhân rộng trong toàn huyện như mô hình camera an ninh, mô hình tháp sáng đường quê, mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của huyện tăng trưởng 5,45% so với cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp, cùng với tập trung phát triển trồng trọt, các địa phương đã chú trọng đầu tư lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Toàn huyện có 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được củng cố.

ĐÀO QUYỀN

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Thăng bay ở vùng đất thiêng

Mỗi dịp tháng bảy, từng dòng người lại nối nhau về với vùng đất thiêng Quảng Trị - "khúc ruột" miền Trung, nơi bao thế hệ đã cống hiến máu xương cho hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Về với Quảng Trị là về với những địa chỉ đỏ cách mạng, ở đó có Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, nơi đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử. Mùa hè năm 1972, khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này, ngày cũng như đêm trời và đất Quảng Trị dờn một màu u ám và lửa. Bảo vệ Thành cổ, hàng nghìn chiến sĩ quân giải phóng mang theo tuổi thanh xuân đã hòa thân vào lòng đất, để hôm nay Thành cổ được như một nghĩa trang không có nấm mồ, chỉ có một dải tường niềm trung tâm được mô hình hóa thành ngôi mộ chung cho những người con đã anh dũng hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Về với Quảng Trị là về với dòng sông Thạch Hãn đã đi vào huyền thoại, gắn liền với chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị. Từng đợt chiến sĩ quân giải phóng đã vượt sông dưới mưa bom bão đạn. Ngày 16/9/1972, ngày cuối cùng của 81 ngày đêm, sau khi nhận lệnh cấp trên rút toàn bộ quân sang bờ Bắc của sông để bảo toàn lực lượng, rất nhiều chiến sĩ và thương binh sau nhiều ngày ngậm miệng trong nước, đói rết đã không còn đủ sức để chống chọi với dòng nước

lũ và nằm lại nơi đáy sông này. Dòng sông Thạch Hãn trong cuộc chiến đấu ác liệt ấy đã nhuộm máu của các anh hùng liệt sĩ.

Về với Quảng Trị không thể không đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để thấy những hàng mộ trải dài như bất tận trong khói hương nghi ngút. Đứng trước hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau trên đồi núi mệnh mông, chúng ta mới cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Dưới những nắm mộ trang nghiêm là những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi 20. Đầu thương mà hùng tráng. Xót xa mà rất đỗi tự hào về những người con bất tử. Máu của các anh, các chị đã tó thắm lá cờ Tổ quốc, hòa vào lòng đất Quảng Trị để chúng ta có được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Về với Quảng Trị những ngày tháng bảy tri ân, có những người với tới thăm chồng, người con tới viếng cha, các cựu binh trở về chiến trường xưa thăm đồng đội. Trong dòng người lặng lẽ ấy có đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình. Năm năm cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh lại thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình lại trở về đây, dâng nén tâm nhang, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Ai cũng bồi hồi, xúc động khi được nghe câu chuyện của hơn 50 năm về trước, "khúc ruột"

miền Trung kiên trung, bất khuất này đã phải oằn mình hứng chịu những trận mưa bom bão đạn của kẻ thù. Để giữ từng tấc đất, từng ngôi nhà, hàng nghìn chiến sĩ ta đã ngã xuống. Trong lòng mỗi người trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào. Hiện đang có trên 2.000 liệt sĩ quê hương Thái Bình đã xác định được phần mộ đang yên nghĩ ở 72 nghĩa trang trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Tuy vậy, vẫn còn hàng nghìn người con quê hương chưa biết rõ được thông tin. Đây là nỗi day dứt khôn nguôi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Quê hương luôn tưởng nhớ và ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay, mai sau học tập và noi theo.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng mất mát, đau thương vẫn còn đó. Xin được dâng nén tâm nhang cùng tiếng chuông thỉnh nguyện cầu cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Rời mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, cán bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; thường xuyên quan tâm chăm lo thật tốt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên khó khăn, mất mát, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu.

ĐỎ HỒNG GIA



Thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ tỉnh Thái Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

Bước vào mùa mưa bão, các hộ nuôi trồng thủy sản đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ an toàn thủy sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động ứng phó

Xã Điệp Nông (Hưng Hà) có sông Luộc chảy qua. Tận dụng lợi thế này, người dân đã đưa mô hình nuôi cá lồng vào phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Đại Dương, xã Điệp Nông cho biết: Gia đình tôi duy trì hơn 30 lồng nuôi cá. Bước vào mùa mưa bão năm nay, tôi đã chủ động gia cố cọc neo, mua thêm dây thừng chằng lại thành ngăn cao. Bố trí khu vực di chuyển lồng về vào vùng an toàn, có dòng chảy phù hợp.

Ngoài ra, khi bão đổ bộ vào đất liền, tôi chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND xã di chuyển người và vật tư vào bờ theo quy định. Những năm gần đây, nuôi hải sản trên biển mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khiến người nuôi lo lắng là tình trạng biến đổi khí hậu, mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Ông Tạ Ngọc Khởi, Chủ tịch UBND xã Thái Độ (Thái Thụy) cho biết: Xã Thái Độ có 7km bờ biển, 1 cửa sông

lớn, có diện tích nuôi thủy sản hơn 700ha. Bước vào mùa mưa bão năm nay, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân không chủ quan, khuyến cáo bà con những khu vực xung yếu, nguy hiểm khi bão đổ bộ để chủ động di dời đến nơi an toàn.

Đối với diện tích nuôi tôm 3.000m² của ông Trần Văn Khởi, xã Nam Thịnh (Tiên Hải), những ngày qua ông đã chủ động tằm cao bờ và chuẩn bị lưới quây bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Thường xuyên vệ sinh môi

trường ao nuôi sạch sẽ, gia cố thêm các điểm xung yếu cho chắc chắn. Chủ động chuẩn bị các vật tư cần thiết như lưới quây, máy bơm nước, máy phát điện để kịp thời xử lý sự cố xảy ra trong mùa mưa bão.

Giảm thiểu thiệt hại

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 15.665,11ha, trong đó nước lợ 3.556,5ha, nước mặn 3.169ha, nước ngọt 8.939,61ha. Theo thông tin từ ngành chuyên môn, từ nay đến cuối năm thời tiết diễn biến theo hướng cực đoan, nắng nóng, mưa, bão kéo dài và không theo

quy luật. Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi thủy sản, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ diện tích nuôi thủy sản. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tốt

công tác tập huấn phòng, chống thiên tai. Đối với các huyện có diện tích nuôi cá lồng trên sông hướng dẫn người nuôi kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao và chủ động di chuyển lồng nuôi về địa điểm an toàn,

có điều kiện môi trường thuận lợi khi có mưa to, gió lớn. Ngoài ra, thường xuyên liên hệ với cơ quan chuyên môn và địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp khi có sự cố xảy ra.

Đối với các hộ nuôi hải sản ven biển, ngành chuyên môn khuyến cáo ngay từ đầu mùa mưa bão cần tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích nuôi hải sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đề nghị các địa phương tổ chức kiểm kê, rà soát các vùng nuôi hải sản, trạm bơm tiêu chống úng nhằm chủ động ứng phó khi có mưa to, bão lớn. Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, hướng dẫn người dân có biện pháp bảo vệ ao, đầm nuôi hải sản. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn người dân kỹ thuật gia cố, bảo vệ bờ, cống... Khi bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng cần khẩn trương thu hoạch đối tượng nuôi đã đạt kích thước thương phẩm.



Các hộ dân xã Điệp Nông (Hưng Hà) tăng cường bảo vệ diện tích nuôi cá lồng trên sông.

MẠNH THẮNG